



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามบันเทิง ฉบับประจำวันที 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 16 มูลค่าข่าว 298,848.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



เรียกได้ว่าเป็นนางเอกดารารุ่งช่อวง มากสีที่กำลัชนำจับตามอง สำหรับนางเอกสาว "พลอย รัญดภา" มั่นคั่งล้มพะ ที่ตอนนี้เธอควบรับงานละคร 2 เรื่องรวด แถมต้องพลิกคาแรคเตอร์สุดแนว มาเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่เบรียวเซ็ดฟัน กับละครบัลลังก์หงส์ ที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ แถมนางเอกสาวยังมากความสามารถเต้นลีลาศพลิ้วไหวได้อย่างคล่องตัว ทำเอาหลายคนฮือฮาในลีลาการเต้นของเธอไมใช่น้อยเลยทีเดียว

อัปเดตผลงาน

"ตอนนี้มีละครสองเรื่องค่ะ เรื่องคุณนายสายลับ กับ บัลลังก์หงส์ บัลลังก์หงส์ยังไม่เปิดกล้องเลย แต่กำลังเวิร์ค ซีโอปและกัฟติด ทำความเข้าใจบท (ได้รับบทเป็นยิ่งโง่บ้าง) เป็นลูกสาวคนรองสุดท้ายของตระกูลที่เป็นคนมีใจกว่าพี่ๆ เพราะว่าเราเก่งกว่า สวยกว่าและเป็นพี่รักของคุณย่า คือจะไม่ค่อยถูกกันในพื้นที่ห้องและมีน้องชายอีกคนที่พลัดพรากไป ชื่อ กัสเบล คือว่าไม่ได้คุยด้วยกันแต่แรก (เหมือนเรื่องนี้ต้องพัฒนาฝีมือ กังๆ ร้าย) ก็เป็นสาวเบรียว มั่นใจ ก็ต้องแตกต่างจากเดิมเยอะเลย ที่ไปเวิร์คชื่อปมา คือเราอ่านบท คือพี่... ให้อาหารจืดของผู้หญิงมา ต้องไปดูว่ากิริยาเขาเป็นยังไง ก็หน้าเสียง ไม่ชอบคนพูดคำห้วนๆ ต้องมี ค่ะ และก็ต้องมีโหมดเซ็กซี่ เพราะเป็นผู้หญิงเจ้าชู้เห็นใครต้องสายตาดมแบบ ชอบคนไหน ชอบคนนี้ คืออยาก หนูเครียดมาก หนูไปหาดูแบบซีรีส์ฝรั่งเขาเป็นยังไง เพราะว่าเราการแสดงออกทุกอย่าง เพราะว่าเราควบคุมทุกอย่างที่ไม่ได้ออกมาแบบประติษฐ์ ก็ตั้ง ก็แบบ กิรามากอะ ก็ตั้งได้เลย"

เปลี่ยนลุคสาวเบรียว

เพราะเคยแสดงบทนางเงือกมาเยอะ พอได้มาลองรับบทร้ายที่เบรียวเซ็ดฟัน งานนี้ไม่วางเอกสาวจะเปลี่ยนลุคมาเอาดีด้านร้ายเซ็กซี่หรือเปล่า ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่า



"ที่หลายคนมองยังไงเราเคยเป็นนางเอกหวานๆ แสบๆ เปลี่ยนมาเป็นสาวเช็กซึ่งจะรู้สึกยังไงบ้างจริงๆ ก็ครั้งแรก ที่มันจะได้เต็มๆ ขนาดนี้มันก็ ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนแต่ก็ทำให้เต็มๆ ก็คือเครียดด้วย อ่าบทเราก็ไม่รู้ว่ะ มันต้องเล่นยังไง บ้างก็ก็ขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่ ดารานักแสดง และส่วนมากก็ดู และก็ไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงหน่อย ก็ดูแบบว่างตัว เพราะเราก็จะเป็นคนหัวๆ มันก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงจำๆ มันเป็นอย่างไงก็เลยไปคลุกคลีอยู่ด้วย (บางคนติดภาพนางเอกแล้วมาเล่นร้าย) เราอยากเป็นคนแบบจำในเรื่อง เรื่องนั้นไปไม่อยากจะติดภาพ เป็นคนนี้ๆ และตั้งแต่รับเล่นมา เรื่องแรกขึ้นเรื่องนี้ไม่มีเรื่องไหนเหมือนกันเลย บทแตกต่างกันหมดเลย"

พัฒนาฝีมือทางการแสดง

"ก็น่าจะ ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่เราก็พยายามอยู่เรื่อยๆ แอบขโมยในซีนในฉาก แบบเราเล่นกับพี่คนอื่นยังไงเราก็เอามาใช้ (กลัวใหม่แบบเรามาเล่นเช็กแล้วแบบขโมยซีนนางเอก) ไม่ขโมยหรอก เพราะพี่ก็อยู่เขาว่างมาแล้วว่าจะเป็นอย่างนี้ เพราะว่ามันก็แตกต่างจากนางเอก เพราะมันแตกต่างหมดเลย พี่น้องพลอยนี่แบบแตกต่างกันคนละคาแรคเตอร์เลย (เหมือนในเรื่องมีนางร้ายเยอะเลย) นางร้ายในเรื่องมีคนเดียวในเรื่องคือพี่สา แต่เราจะเป็นคนที่สู้คน และกล้าพูดมากที่สุดในบ้าน เราเลยกล้าจะและเราก็ชอบพระเอกด้วย ก็มีฉากกลับพี่สาวและกับนางเอกไปเฟิร์น-พิมพ์ชนก ว่าเราชอบพระเอกใจ (อยากฝากอะไรถึงละครใหม่) ก็อยากฝากละครเรื่องนี้ด้วยค่ะ เพราะเราเต็มที่มากๆ และรอดติดตามชมอีกคาแรคเตอร์นี้ของพลอยด้วยค่ะ"

วิธีดูแลตัวเอง

"ต้องดูแลหุ่นมากขึ้น เพราะพี่ตัวบอให้ไปลดความอ้วน (ก่อนนี้หน้าหนักเท่าหัว) ไม่รู้ค่ะ ไม่ค่อยซิง เพราะเราจะดูจากมัดกล้ามเนื้อ อยากให้ผอม เพราะชุดเรื่องนี้มันต้องโชว์หน่อย โชว์โน่นโชว์นี่ ไม่โชว์ขาโชว์แขน ส่วนมากจะเป็นโชว์เอว (มันใจใหม่แบบกลัวชุดจะหลุด) ไม่เลยพี่ตัวรับประกัน เรื่องแรกที่เล่นกับพี่ตัวก็จะเซฟให้ตลอด มันใจ (บอกวิธีการดูแลผิวดูแลหุ่นนิดนึง) เอาจริงๆ ปกติเป็นคนผิวแห้งมาก ไม่ค่อยทาครีม กินน้ำน้อย แต่โชคดีเป็นคนเห็นด้วยได้ผิวขาวมาจากพ่อด้วย ทุกวันนี้ต้องเริ่มทาแล้ว รู้สึกว่า เขาบอกว่ามันจะดูแลยาก ก็หันมาตีมน้ำเยอะๆ และก็ทาครีม"

เช็กซี้ก็ได้หวานก็ดี

พอได้มารับบทเช็กซี้ เบียร์จัดจัดทำให้สาวพลอยถูกมองว่ามาเล่นเช็กซี้แล้วเรตติ้งดี แบบนี้ไม่รู้จะเอาดีด้านเช็กซี้เลยหรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่า "จริงหรือคะ พลอยยังหาความเช็กซี้ของตัวเองไม่เจอเลย (หัวเราะ) ที่บอกบางคนเล่นร้ายแล้วขโมยซีนนางเอกได้สบายเลยนะ อันนั้นก็แล้วแต่ยังงี้ก็ได้ค่ะ แล้วแต่ทางผู้ใหญ่จะยังงี้เลย พลอยก็คงทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เราได้รับบทไหนก็ต้องทำให้ได้ เพราะเราคือนักแสดง (ยิ้ม) เรื่องบัลลังก์หงส์ไม่

แน่ใจว่าร้ายแบบไหน ก็คงไม่ได้ร้ายแบบแฉ็ดๆ แต่เราจะร้ายหนึ่งๆ แบบมีอำนาจเพราะเราเป็นลูกเจ้าของ รวยด้วย แบบเราสมมติคุยกับพระเอก เราก็ต้องเจ้าชู้อีกแบบหนึ่งแบบเราสูงกว่า ซึ่งดูโตมากๆ (รู้สึกว่าได้มากกว่าตอนที่สัมภาษณ์แรกๆ เรายังแบบนางเอกหวานๆ) อันนี้ก็เหมือนเราเป็นสีขาเริ่มเบื่อนไปที่ละสี ผู้กำกับแต่ละคนก็เอาสีโน่นสีนี้มาป้าย เราก็ต้องพยายามทำอย่างที่เราชอบมาให้ได้ที่สุด"

เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น

"เรื่องล่าสุดคนรู้จักเยอะเลย เรื่องรอยรักแรงแค้น ที่เป็นดวงดาว ก็คือแบบคนจะชอบตัวละครนี้จึงเลยเล่นได้ธรรมชาติมาก จะบอกให้ว่าเป็นตัวพลอยเลย ไม่ต้องดัดเสียง คือพลอยจะเป็นคนหนึ่งๆ โมนิโทน ก็พูดอย่างนี้พูดแบบๆๆ ก็แบบไม่ต้องดัดเสียงเลย ทำทางการเดิน การนั่ง แบบพลอยเลย ก็คือพลอยไม่ได้นั่งแบบผู้หญิงมันก็เลยออกมาเป็นธรรมชาติ ก็เลยแบบเล่นเป็นธรรมชาติมากเลย ตัวละครนี้น่ารักสะตูดตา เพราะไม่เหมือนผู้หญิงสองคนในเรื่อง และก็ด้วยเอกลักษณ์แบบหัวฟูใจคนก็เลยจำได้ (เรื่องนี้เลยบูมเลย) ไซ้ เรื่องนี้คนรู้จักเยอะ เขาจำได้ อยู่ดวงดาว อะไร้ คนนั้นงี้ที่เล่นหัวฟูๆ ส่วนมากจะชอบมาชมในไอจีกันด้วย ว่าชอบจังเลยบทนี้ รู้สึกเข้ากับพลอยนะบทนี้"

การศึกษา

"ตอนนี้ก็จบปีที่แล้วรอรับปริญญา จบคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา เอกนาฏศิลป์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (แบบนั้นก็ถือว่าเก่งนะแบบเรียนด้วยทำงานด้วย) พลอยก็วิ่งเอาเลยคะ ตอนเช้าก็ไปเรียนไปสอบ บ่ายมาถ่าย บางทีก็กลับไปอีก คือวิ่งตลอด คือตอนนั้นก็ช่วงที่พุดมากด้วย การที่เราอยากจะทำพร้อมเพื่อนแล้วพลอยย้ายมาจากมนุษยศาสตร์ปีหนึ่งก็เลยต้องเก็บตัวที่เพื่อนเรียนไปแล้วด้วย ก็เรียนมากกว่าเพื่อนเยอะ วันหนึ่งเรียนสองตัว แต่เพื่อนเรียนตัวเดียว บางวันเพื่อนไม่มีเรียน พลอยก็มาเรียนกับรุ่นน้องก็เก็บไปเรื่อยๆ (ภูมิใจใหม่) ภูมิใจมาก ตอนแรกกลัวจะไม่จบ ตอนแรกคือเข้าหาพี่ที่คณะตลอดว่าแบบตัวนี้หนูจะมีเรียนไหม กลัวจนแต่โชคดีมากที่ตารางมันไม่ชนเลยและมันก็เรียนได้"

เดินลีลาศ

ถือเป็นนางเอกมากความสามารถคนหนึ่ง ที่ไม่ว่าเธอจะมีฝีมือทางการแสดงที่ดีเยี่ยม แต่สาวพลอยก็ยังทำกิจกรรมเดินลีลาศมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เธอมีรูปร่างที่ดูอยู่เสมอ ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่า

"ตอนนี้กำลังเดินอยู่คะ ก็มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ไซ้พลอยเดินลีลาศ ก็พลอยเป็นนักกีฬา ลีลาศ แต่ตอนนี้ไม่ได้แข่งแล้ว แต่อย่างยิ่งเดินอยู่เดินออกกำลังกาย ก็มีเดินอย่างอื่นด้วย ก็จะกลับไปชดใช้กรรม thesis รุ่นน้อง เพราะรุ่นน้องมาขอร้องให้เดินให้ เราก็ต้องกลับไปเดินให้ เพราะตอนปีเรา เราให้เขามาแสดงให้เรา"

ความรัก



เรื่องงานที่เรียกได้ว่าไปได้สวย แต่ในเรื่องความรักของนางเอกสาว ก็ยังดูคลุมเครือ แต่กระนั้นนางเอกสาวก็ยังคงยืนยันขอทำงานเป็นอันดับหนึ่ง เรื่องรักเอาไว้ก่อน ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่า

“ความรักก็มีคุย คนนอกวงการเป็นเพื่อน (ความสัมพันธ์เป็นยังไง พัฒนามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรยังไง) จะเป็นแฟนก็เป็นแฟนได้นะ แต่ว่าตอนนี้เขาเรียนอยู่ต่างประเทศแบบว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง ส่วนตัวหนูเฉยๆ เพราะว่าหนูเอาเรื่องงานไว้อันดับหนึ่ง คือถ้าเกิดมันจะเป็นยังไงค่อยว่ากันเราไม่ได้โฟกัสอันนั้นเป็นอันดับหนึ่ง คือจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันละ ตามมันเลย”

สเปกหนุ่ม

เมื่อเพื่อนๆ ที่สนิทมองว่าสาวพลอยดูเหมือนเป็นสาวเจ้าชู้ แต่งานนี้สาวพลอยกลับปฏิเสธเพียงสั้นๆ ว่า

“ชอบผู้ชายที่ไม่ซื่อวด ไม่ซี้เก๊กและก็รักเรา ไม่เจ้าชู้ (เราเป็นคนเจ้าชู้ใหม่) อยู่นะ เฉยๆ แต่มีเพื่อนบอกเป็นคนเจ้าชู้แต่ไม่ๆ ถ้าเราไม่ชอบใครเราก็ไม่ชอบเลย”

ธุรกิจ

เห็นดารา-นักแสดงหลายคนหยิบจับหันมาเอาดีด้านธุรกิจ งานนี้ผู้สื่อข่าวจึงได้เข้าไปสอบถาม ว่าตอนนี้นางเอกสาวมีแพลนทำธุรกิจหรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า “ไม่ละ ตอนนี้ก็เก็บโกยก่อน โกยทรัพย์ก่อน (รวยยัง) ยังๆ แต่ตอนนี้ยังไม่มีการเก็บเลย ยังเข้าตัวอยู่ไม่มีเก็บอะ เราก็ไม่ได้ค้าตัวเยอะเนอะ”

ต่อสัญญา 5 ปี

เรียกได้ว่าพอมีละครมากขึ้น นางเอกสาวจึงถูกจับตามองว่าจะขึ้นแท่นนางเอกของช่องหรือไม่ แถมล่าสุดเจ้าตัวเอ่ยปากต่อสัญญากับทางช่อง 7 ไปแล้ว 5 ปีเต็มอีกด้วย ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่า “(มีสิทธิ์จะเป็นนางเอกของช่องใหม่ ผู้ใหญ่เคยคุยใหม่) ทำตามหน้าที่อะละ เซ็นสัญญา 5 ปี ตอนนี้เหลือประมาณสอง (อยากเซ็นต่อใหม่) อยากเซ็นแต่ไม่รู้เขาจะให้หนูเซ็นต่อหรือเปล่านั้น (ยิ้ม)”